

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายระยะเวลา
ดำเนินการเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช 2485 โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้

1. วิธีการ จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย
(www.bot.or.th) และระบบกลาง (www.law.go.th) ระหว่างวันที่ 11-26 เมษายน 2566
โดยมีผู้ร่วมให้ความคิดเห็นจำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นและรายละเอียดของประเด็นที่นำไปรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ปรากฏตามเอกสารแนบ

2. ผู้เกี่ยวข้องในการรับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตแล้ว

3. ผลการพิจารณา

ในการรับฟังความคิดเห็น ผู้ที่แสดงความคิดเห็นได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช
2485 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาความเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ และได้นำมา
ประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยสามารถสรุปความคิดเห็นในแต่ละประเด็นได้
ดังนี้

ประเด็นที่มีการแสดง ความคิดเห็น	ผู้ที่แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็น	ผลการพิจารณา
<p>1. การขยายเวลาให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศดำเนินการแก้ไขกรณีกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎกระทรวงกำหนด จากเดิมที่กำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 180 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวง ใช้บังคับซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยขยายเวลาออกไปอีก 180 วันนับจากกำหนดเดิม มีความเพียงพอและเหมาะสม</p>	<p>ธนาคารพาณิชย์</p>	<p>เห็นด้วย เนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเพื่อขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขในกรณีดังกล่าวข้างต้น</p>	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตามหลักการที่ได้เสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว</p>